
 

       

Fundargerð 138. fundar stjórnar Austurbrúar haldinn 21.mars 2023. 

Fundurinn var haldinn á Teams og hófst hann kl 16:30  

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar voru: Axel Örn Sveinbjörnsson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Helgi Hlynur 

Ásgrímsson, Ragnar Sigurðsson, Sæunn Stefánsdóttir, Þráinn Lárusson og Þuríður Lillý Sigurðardóttir.  Jóhann F. 

Þórhallsson sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi.  

 
Mættir starfsmenn Austurbrúar: Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri  og Valdís Vaka Kristjánsdóttir sem 

skrifaði fundargerð. 

 

Gestur fundarins undir lið 5 var Sigríður Svava Sandholt ráðgjafi hjá Intellecta. 

 
Berglind Harpa formaður setti fundinn og gengið var til dagskrár 

 

1. Fundargerð stjórnarfundar nr. 136 og nr. 137 

• Fundargerðirnar voru samþykktar af stjórn og verða undirritaðar rafrænt 

 

2. Staða ýmissa samningamála  

• Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu ýmissa samninga vegna verkefna 2023. Sagði hún að fram að þessu 

hafi ekkert óvænt komið uppá í samingamálum vegna verkefna fyrir árið. Nýlega var undirritaður 

samningur fyrir árið 2023 við Menningar- og viðskiptaráðuneytið um markaðssetningu á Austurlandi 

sem áfangastað fyrir beint millilandaflug um Egilsstaðaflugvöll. 

 

3. Undirbúningur aðal- og ársfundardags og tengda viðburða  

• Farið var yfir stöðu undirbúnings aðal- og ársfundadags. Fundirnir verður haldinn morguninn 3.maí í 

Valaskjálf á Egilsstöðum. Eftir hádegið verður ráðstefna tengt fjárfestingum á Austurlandi þar sem 

áherslan verður á innviði ferðaþjónustu.  

 

4. Önnur mál sem tengjast starfsemi Austurbrúar 

• Fundur með Háskóla Íslands. Framkvæmdastjóri sagði frá góðri heimsókn frá fulltrúum Háskóla 

Íslands á dögunum. 

• Endurgreiðsla virðisaukaskatts. Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu mála er varðar endurgreiðslu á 

virðisaukaskatti. Stjórn felur framkvæmdastjóra að halda áfram með málið á grunni umræðna.  

 

Valdís Vaka Kristjánsdóttir yfirgaf fundinn. Inn á fundinn kom Sigríður Svava Sandholt ráðgjafi frá Intellecta.  

 

5. Ráðning framkvæmdastjóra 

• Inn á fundinn kom Sigríður Svava Sandholt fór þá vinnu sem unnin hefur verið í ráðningarferli nýs 

framkvæmdastjóra sem og niðurstöðu þess. Stjórn samþykkir samhljóða niðurstöðu ferlisins um að 

bjóða Dagmar Ýr Stefánsdóttur starfið. Stjórn felur formanni að gera ráðningasamning við 

viðkomandi og kynna í framhaldinu niðurstöðuna með fréttatilkynningu til fjölmiðla.  

 
Ekki fleiri mál á dagskrá, fundi slitið kl. 18:10 


